

แนวทางปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตให้ขนถ่ายสัตว์น้ำแบบเทกอง  
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำแบบเทกอง (BULK CARGO) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าโดยเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำต่างประเทศเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำของไทย มิได้มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับคู่มือการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่ประสงค์ยื่นขออนุญาตขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ยื่นขออนุญาตขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) อาคารพัสตุเกา ชั้น ๒ การท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนการขนถ่ายอย่างน้อย ๒ วันทำการ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. และให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบนำส่งเอกสารที่ได้ประทับตราอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำเรียบร้อยแล้ว มาให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ก่อนเริ่มทำการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำอย่างเคร่งครัด หรือ

๒. ยื่นขออนุญาตขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ณ หน่วยตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือ ๒๓ บริษัท ธนาพรชัย จำกัด ถนนเพชรหิรัญ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. และให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบนำส่งเอกสารที่ได้ประทับตราอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำเรียบร้อยแล้ว มาให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ก่อนเริ่มทำการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำอย่างเคร่งครัด หรือ

๓. ยื่นขออนุญาตขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือที่จอด ก่อนเริ่มทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐ น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวอรนุช ดีช่วย)  
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ  
ด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)